

**ด่วนมาก**  
ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๑๗๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๖ / กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ผลการประชุมความร่วมมือเอเชีย และการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ

เรียน รอง นรม., กระทรวง ทบวง กรม จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา  
และจังหวัดเทียบเคียง

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue - ACD) ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัด เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ รวมทั้งการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และคณะ เพื่อจัดทำความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผัก และผลไม้ระหว่างไทย - จีน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ล้วนได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งในแง่ของสภารัตถะของการประชุม/การเจรจาข้อตกลง และในแง่ของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน จึงขอขอบคุณรัฐมนตรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการอย่าง เต็มที่

โดยที่การประชุมความร่วมมือเอเชีย เป็นเรื่องที่ประเทศไทยริเริ่มขึ้นเพื่อให้มีการใช้ ทรัพยากรทางการเงินของเอเชีย โดยคนเอเชีย และเพื่อประโยชน์ของคนเอเชียและโลก เนื่องจากภูมิภาค เอเชียเป็นภูมิภาคใหญ่ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาครวมกันมากกว่า ครึ่งหนึ่งของโลก ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของประเทศไทยที่จะต้องผลักดันและสานต่อให้กลไก ความร่วมมือเอเชียขับเคลื่อนและพัฒนาต่อไปให้มีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนต่อไป โดยในระยะต้น ประเทศไทยจะต้องรับบทบาทเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือเอเชียให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ โดยอาจจะต้องตั้งสำนักประสานงานขึ้นในประเทศไทย และมีนายกรัฐมนตรีไทย เป็นเสมือนผู้นำบูรณาการของกรอบความร่วมมือนี้ และเนื่องจากกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ แยกออกได้เป็นหลายสาขา เช่น การเงิน การท่องเที่ยว การพลังงาน เทคโนโลยี และการอาหาร เป็นต้น บางสาขาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ แต่บางสาขาประเทศไทยก็เป็นเพียงผู้ร่วมดำเนินการ กิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว จึงมิได้จำกัดอยู่เฉพาะบางกระทรวง เช่น กระทรวง การต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง หรือกระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น แต่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับภารกิจและกรอบอำนาจหน้าที่ของทุกกระทรวง ทั้งในทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งยังเชื่อมโยงกับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการอยู่ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area - FTA) ด้วย ดังนั้น จึงขอมอบหมายดังนี้

๑. ให้รัฐมนตรีทุกท่านติดตามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ ความร่วมมือเอเชีย รวมทั้งการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อประกอบการดำเนินการ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกรอบอำนาจหน้าที่ต่อไปอย่างใกล้ชิด

๒. มอบให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการ จัดทำข้อตกลงทางการค้า (FTA) กับประเทศต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รับผิดชอบสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

๒.๒ รองนายกรัฐมนตรี (นายกร ทักษะรังสี) รับผิดชอบสาธารณรัฐอินเดีย และออสเตรเลีย

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอทั้ง ๒ ข้อ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 7 ก.ค. 2546

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔